

CHƯƠNG VI

LIỆT DƯƠNG

Liệt Dương Là Gì?

Liệt dương là khi dương vật không chịu làm cái ta bảo. Mặc dù hệ thống điều khiển phức tạp không tương tượng nổi về sự giao hợp do cơ thể nắm giữ, dương vật có thể không đáp ứng được lệnh chỉ huy vào lúc cần thiết. Điều này làm đảo lộn sự tiến trình các sự kiện cần thiết cho giao hợp và toàn thể công việc thất bại. Về nỗi thất vọng thực sự, không gì sánh được.

Nói Thật Chính Xác Cái Gì Gây Ra Trong Chứng Liệt Dương?

Có nhiều loại liệt dương khác nhau nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung là không thể giao hợp được. Khuyết điểm lớn nhất của phong độ tình dục là liệt dương tuyệt đối. Trong trường hợp này, dương vật coi như đã chết, nó chỉ đeo tồn ten một cách thảm hại. Dù có gheo cách mấy cũng không khuyến khích nó "cương" lên được. Càng cố gắng bao nhiêu, càng thất bại bấy nhiêu. Cố nhiên không thể nào giao hợp được cũng như tìm cách mở khóa cửa bằng sợi mì ướt. Một sự mô tả chính xác chỉ có thể xuất phát từ một người đàn ông bị hình thức liệt dương này. Jerry là con người ấy. Anh ta bốn mươi mốt tuổi, đã lấy vợ ba lần và đang thất vọng:

"Tôi đã làm được nhiều việc, bác sĩ ạ — lấy vợ ba lần, ly dị hai lần, có mấy đứa con, nhưng chưa bao giờ tệ hại như thế này. Nó không chịu làm việc. Tôi muốn nói, hãy lấy ví dụ đêm qua. Một áo choàng trong suốt màu đen này, nước hoa này, nàng cũng uống vài ly để chuẩn bị. Và nàng thực sự sẵn sàng, bất cứ thằng cha nào khác cũng sẵn sàng hy sinh cánh tay mình để đổi lấy một cơ hội với nàng"

Jerry lắc đầu thất vọng. "Ôi, tôi cũng muốn vậy. Nếu

tôi vẫn còn là người đàn ông. Tôi để nàng đùa với cái đó, tôi cà nó vào nàng, tôi làm mọi thứ với nó, trừ sơn nó màu lục. Tất cả cái nó làm là trở nên nhỏ hơn. Tôi nghĩ nó sắp biến mất.

Dương Vật Có Thể Biến Mất Thật Không?

Không hẳn như thế, nhưng vài ông điên lên vì chứng dương suy tàn hẳn, đã bắt đầu nghĩ như thế. Ở người Hoa, nó có hình thức một bệnh gọi là "Kuru". Một người Hoa đau khổ vì bệnh liệt dương có thể trở nên bị ám ảnh vì sợ rằng dương vật của mình sẽ thụt vào trong người. Anh ta khiếp sợ cho lúc ấy anh sẽ mất hẳn nó. Bị nỗi sợ hãi thúc giục, anh phải nhờ đến những biện pháp tuyệt vọng để kiểm chế cái cơ quan đáng trí này. Sắp đặt người nhà canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để lúc nào cũng không rời mắt khỏi dương vật. Thường thường anh đâm dương vật bằng một cái đinh nhỏ hoặc một loạt các kim ghim mà anh cột vào chân giường bằng một sợi dây to. Đầu kia sợi dây giao cho người tin cậy nhất trong gia đình, thay phiên nhau canh giờ và phải giật mạnh nếu thấy dương vật bắt đầu uốn éo nhô lên khỏi thân thể.

"Kuru" Có Đúng Là Một Bệnh Không?

Nó cũng thật như chứng dương suy đối với người đau khổ ấy. Thực ra không có rủi ro nào để dương vật biến mất vào khoảng không rộng rãi của xoang bụng để mãi mãi không ai nhìn thấy nữa. Nhưng hãy cố nói với mọi người Hoa thác loạn tâm thần như thế đi. Chín mươi lăm phần trăm trường hợp, liệt dương tuyệt đối chỉ là trò đùa độc ác do chính cảm xúc của một người đàn ông bất hạnh tác động đối với anh ta. Nhưng nạn nhân không hiểu. Hãy để Jerry kể nốt câu chuyện:

"Chúng tôi làm công việc ấy trong hai tuần lễ liền. Mỗi đêm tôi đến ngưỡng cửa xuất phát, mỗi đêm tôi đều bị thua ngay trước khi tôi bắt đầu. Nếu vợ tôi không có hành động gì, sự kiện này cũng sắp sửa là lần ly dị thứ ba của tôi.

Liệt Dương Có Thông Thường Không?

Trong một khía cạnh nào đó có. Vào lúc này hay lúc khác, mỗi người đàn ông đều bị chứng ấy. Vì cơ quan sinh dục nam, ngay sau khi xuất tinh, sự cương thường biến mất. (Trong vài trường hợp chỉ kéo dài năm ba phút, nhưng ít khi như thế). Trong một thời gian không nhất định, không thể cương được và không thể giao hợp thêm được nữa. Đây là liệt dương tuyệt đối tạm thời. Dù cho sự thể thoáng qua này có hơi rầy rà và có thể gây nên cảm tưởng không an toàn nếu khả năng cương không trở lại trong vòng mười lăm đến hai mươi phút. Thật là hình thức nghỉ ngơi bắt buộc này bảo vệ cho bộ máy sinh dục khỏi làm việc kiệt sức, vận hành như cái cầu chì. Khi những đường dây thần kinh điều khiển giao hợp bị nung nóng quá độ vì cực khoái, cầu chì tạm thời nổ, cắt đứt đường dây điện đến dương vật. Sau khi mọi vật nguội hẳn xuống, hơi điện được khôi phục, và một hỏa tiễn sinh sản khác sẵn sàng được phóng đi. Trung bình thời gian này khoảng ba mươi phút, thông thường từ hai mươi phút đến một tiếng đồng hồ.

Vài Người Đàn Ông Không Thể Có Những Lần Cực Khoái Gần Nhau Hơn Thế Sao?

Mọi người đều đã nghe nói đến những trường hợp siêu cường dương và người đàn ông có từ năm đến sáu

lần cực khoái trong mỗi giờ. Điều này có thể xảy ra trong ba loại hoàn cảnh.

Sau một thời gian dài thiếu tình dục, khoảng hai, ba tháng, thời kỳ yên lặng của những phản xạ sinh dục bị thu ngắn lại. Xuất tinh xong cương trở lại lần nữa trong khoảng năm phút. Đây là một việc tương đối hiếm có và được thay thế ngay (tiết thay) bằng một thời kỳ chờ đợi dài hơn.

Trong trường hợp có hiện tượng kích thích sinh lý mạnh một cách bất thường, cũng có thể cương lại và xuất tinh nhiều lần trong một giờ. Lúc ban đầu của một cuộc gặp gỡ tình dục mới hoặc trong giao thiệp với một người đàn bà đặc biệt hấp dẫn, nhiều người đàn ông đã kéo dài khả năng xuất tinh. Điều này cũng có khuynh hướng tàn phai với thời gian vì cái mức kích thích và sự mới mẻ của hoàn cảnh giảm đi.

Cách giải thích khác đối với cực khoái của đàn ông là cách giải thích thường được áp dụng.

Vậy Nó Là Cái Gì?

Vài người đàn ông mong đợi nhiều ở nơi cơ quan sinh dục của mình hơn là khả năng thực tế của chúng. Những cấu trúc mảnh mai này được điều khiển bởi những bộ máy được điều chỉnh một cách tế nhị, hướng về chất lượng, không phải số lượng. Giao hợp không phải là một trò thể thao tranh thắng bại. Tuy nhiên những người đàn ông tham gia cạnh tranh rất hăng trong những lãnh vực khác của cuộc đời cũng đồng ý rằng rất khó chấp nhận tình dục theo thực tế của nó. Sự siêu cường dương được treo lủng lẳng trước mặt họ trên tivi (cách ám thị), trên màn ảnh (cách rõ ràng) và trong tiểu thuyết (rất rõ

ràng). Sau khi gặp gỡ loại sự việc này họ bắt đầu tin rằng bất cứ người nào không thể làm việc ấy trong vòng mười một phút là rắc rối to rồi. Thành tích riêng của họ có lẽ quá đủ, so ra có vẻ tẻ nhạt. Thế cho nên họ làm điều mà mọi người đều làm khi bắt đầu cảm thấy mất an toàn: là nói sai. Nhưng sự không thành thật làm cho vấn đề càng tệ hơn thay vì làm khá hơn.

Thế Là Thế Nào?

Charlie giao hợp hai lần một tuần và mỗi lần đều xuất tinh. Rủi thay, tất cả những sách anh đã đọc đều mô tả kỳ công của những siêu nhân có siêu dương vật. So với họ, thành tích của anh chẳng ra gì. Anh không nhận thức rằng cuộc sống tình dục của anh gần mức trung bình đối với tuổi anh. Khi vào đến phòng thay quần áo của câu lạc bộ (mỗi tuần), anh nói chuyện ấy như thế này "chưa có đêm nào trong đời tôi mà tôi không làm hai lần". Mike là bạn đánh "gôn" của anh. Anh ấy may mắn có một lần cực khoái mỗi tuần, phản công lại: "Năm mươi phần trăm trường hợp, tôi có thể làm suốt đêm!". Charlie biết mình nói sai và anh nghĩ rằng Mike cũng nói sai, nhưng anh không chắc lắm. Anh mất nhiều tin tưởng ở khả năng sinh dục của anh và lần sau nói sai nhiều hơn. Vấn đề rắc rối thêm khi sự thiếu tin tưởng bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng của anh. Cho nên khi lú bạn bắt đầu khoe khoang, anh ngậm miệng lại ngay.*

* *Tình dục có lẽ là vấn đề mà người đàn ông ít khi nói đến nhất, ngoại trừ trường hợp muốn chữa bệnh. Do đó không bao giờ nên tin những lời khoe khoang về thời gian, số lần... Trừ phi chính bạn chứng kiến (HĐ)*

Có Phải Sự Tin Tưởng Vào Hiệu Quả Có Ảnh Hưởng Đến Cường Dương Không?

Hơn bất cứ sự cố gắng nào khác của con người, tình dục đàn ông là một "trò chơi tự tin". Luật chơi là: "Nếu anh nghĩ anh có thể làm được, chắc anh có thể". Cương để tàn lụi đến nỗi một tiếng động bất ngờ, một câu phê bình, ngay cả một cái nhìn chê bai cũng có thể triệt hạ nó.

Một trong những vấn đề thực của liệt dương tuyệt đối là "cái vòng luẩn quẩn".

Nó Tác Động Như Thế Nào?

Cho rằng anh chàng không cương lên được trong vài trường hợp đặc biệt, lý do không có nghĩa lý gì: bị mệt, bận rộn vì công việc, ốm. Nếu vợ anh hay cô bạn gái chế nhạo anh hoặc so sánh anh một cách không thuận lợi với những đàn ông khác, thế là bắt đầu có chuyện. Lần sau anh sẽ bối rối, đã thất bại một lần, nếu thất bại lần nữa thì sao? Chỉ lo dương vật của anh sẽ hành động như thế nào là có thể ngăn nó không làm gì được cả và xác nhận sự sợ sệt tệ hại nhất của anh. Anh bây giờ bị hai cú đánh và chắc sẽ thất bại tối mai nữa. Một phản xạ có điều kiện đã được đặt ra: ngay khi anh đến gần một người đàn bà, dương vật của anh chỉ lên có nửa. Đó có thể là một sự việc kinh khủng.

Nó đã xảy đến cho Simon:

"Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên như tuồng mới xảy ra hôm qua, mặc dù đã gần một năm nay rồi".

Khi ngồi trước mặt bác sĩ, Simon nuốt trọn một viên thuốc. "Tôi bị căng thẳng từ khi tôi bị mất tính đàn ông, tôi phải uống thuốc trước rồi mới có thể làm việc gì. Tôi

chỉ mong ước có thể tìm được một viên thuốc chó đẻ nào có thể làm tôi bình thường như cũ, nếu ông biết tôi muốn nói gì". Xung quanh nách anh, áo sơ mi ướt đầm mồ hôi.

"Đó là lỗi tại tôi. Tôi đi chơi với cô ấy đêm nọ và đưa nàng về chỗ tôi ở. Nàng là cô gái "hạng sang" — năm mươi đôla một "xô" đấy. Tôi mong rằng không mất toi năm chục đôla. Sau khi chúng tôi vào giường, cả hai chúng tôi đều say. Anh biết không, nàng cầm cái của tôi trong tay và nói: "Nó giống như ai lấy kim chích nó sụp xuống ngay". Mồ hôi đã vã ra trên trán Simon. Anh lau lông mày.

"Từ đó, mỗi lần tôi đều sợ hãi. Ngay khi đưa nó ra tôi sợ nó quá nhỏ. Đôi khi các cô không nói gì nhưng tôi chắc đó là điều họ đang nghĩ. Tôi càng cố gắng nhiều hơn, nó càng trở nên tệ hơn."

"Có bao giờ anh cương không?", bác sĩ hỏi.

Simon cười gằn đau khổ — Ồ, chắc chắn.

Có mỗi đêm — trong lúc chỉ có một mình tôi — Tự một mình tôi có thể làm mỗi đêm — nhưng tôi cố bỏ đi khi lên mười bốn tuổi.

Đây là hình thức liệt dương tuyệt đối, tệ hại nhất và nhục nhã nhất.

Chín mươi lăm phần trăm các trường hợp, dương vật làm việc tốt. Khi không có việc để làm. Giống như cơ quan ấy bị sợ hãi vì một âm đạo, và trong ý nghĩa nào đó, nó đã sợ thật. Sợ hãi và cương dương loại bỏ lẫn nhau.

Có Loại Liệt Dương Nào Khác Không?

Có một loại khác hóa trang như là siêu cường dương. Nó làm việc như thế này: Cương, không thành vấn đề gì. Nhanh, cứng và gấp rút, dương vật căng về phía âm đạo.

Lúc dương vật và âm đạo tiếp xúc nhau, xuất tinh ngay. Đối với đàn ông, chỉ mười giây là đến cực khoái. Đối với đàn bà, không có gì cả. Những lời xin lỗi không thể thay thế cho cực khoái được.

Sự Thể Này Có Tên Gọi Không?

Tên khoa học của sự kiện này là "tảo tinh". Nó có nhiều hình thức, nhưng tất cả đều làm hỏng như nhau. Cực khoái và xuất tinh của người đàn ông có thể đến ngay cả trước khi cởi bỏ quần áo, chỉ cứng trong quần áo lót và trên cảm nghĩ.

Đôi khi mọi việc xảy ra êm xuôi cho đến khi bắt đầu làm động tác — với cái đẩy tới đầu tiên, thì tất cả phun ra. Các dạng gần như vô tận nhưng tất cả đều có chỗ giống nhau: Xuất tinh xảy ra trước khi có khả năng thỏa mãn đàn bà.

Tảo Tinh Có Thật Là Bất Thường Không?

Đa số đàn bà nghĩ như thế. Sau khi được kích thích tới cao độ, phần thưởng của họ là một cơn mưa rào ẩm áp tinh dịch. Vài người đàn ông cố cáo lỗi cho vấn đề của họ bằng cách nhấn mạnh rằng xuất tinh nhanh đồng nghĩa với cường dương. "Tôi đúng là quá mức" họ nói. Nếu cuộc đua của họ vượt thời gian, có lẽ họ có lý. Nhưng trong giao hợp nam nữ, dương vật cố gắng giữ đúng giờ với âm đạo. Nếu hai hệ thống tinh dục chạy bằng nhau về đến đích ít nhiều cùng lúc, cuộc đua có hai kẻ thắng. Nếu người đàn ông luôn luôn phải băng qua

* Tảo tinh có lẽ xuất hiện cùng với loài người trên trái đất, nhưng không phải lúc nào cũng bị đặt thành vấn đề. Vào thời tiền sử "ăn lông

làn mức trước khi cô bạn gái đến khúc queo đầu tiên, cả hai người đều có khả năng thua cuộc.*

Những Động Vật Đực Đều Không Xuất Tinh Nhanh Sao? Nếu Như Thế Là Bình Thường Với Chúng Thì Tại Sao Lại Không Bình Thường Với Người?

Đây là cái logic do Kinsey (một nhà sinh vật học) áp dụng vào bản điều tra của ông về tinh dục con người. Ông ghi nhận rằng một số lớn những đàn ông do nhân viên ông phỏng vấn đều bị tảo tinh. Ông so sánh giao hợp của người với của loài vật và kết luận rằng nếu loài vật xuất tinh sớm thì con người làm như thế cũng là điều tốt. Ông cũng đề nghị là cân bằng tốc độ cực khoái nhanh với tính chất đàn ông. Kinsey bỏ qua một số sự việc. Con chó chẳng hạn, đạt cực khoái vô cùng nhanh. Nó cũng đuổi theo xe hơi, uống nước dưới vũng và chết ở tuổi mười bốn. Nếu sống như chó ở chiều hướng này thì tại sao không theo gương nó ở các chiều hướng khác?

...ơ' lỗ" và luôn phải cảnh giác với mọi đe dọa để tồn tại, người đàn ông hoàn toàn chịu chết nếu bị tấn công đúng vào lúc đang giao hợp. Do đó cũng như ở loài khỉ, hành động "tinh dục truyền giống" phải được dứt điểm càng nhanh càng tốt. Từ thượng cổ cho đến thế kỷ 19 "khả năng đàn ông" chỉ được quan niệm đơn thuần như cương đúng mức và "đưa vào vị trí" sau đó mọi việc kể như kết thúc, người chồng có thể xuất tinh ngay. Thậm chí ở nhiều xã hội, giao hợp còn bị coi là xấu xa! nhưng buộc phải xảy ra ở vợ chồng chỉ để duy trì nòi giống nên không có lý do gì để kéo dài. Hiện nay tại một vài bộ lạc, kẻ xuất tinh nhanh vẫn được coi là người "mạnh nhất" cho đến thập niên 1950 trong công trình nghiên cứu lần đầu tiên khá qui mô về tinh dục ở loài người tác giả Kinsey vốn xuất thân là nhà động vật học cũng cho tảo tinh là một dấu hiệu biểu hiện của sự "cao cấp"! trên bậc thang tiến hóa,

Một điểm khác Kinsey quên nói đến là khi giao hợp, dương vật chớ bị mắc cứng trong âm đạo con cái. Bất kể là nó xuất tinh nhanh đến đâu, con chớ vẫn để nguyên đấy cho đến khi bạn nó được thỏa mãn, nếu nó không muốn bỏ dương vật lại đấy. Một khác biệt nữa giữa người và thú là: đối với súc vật giống như người, vị trí cơ thể học của âm vật con cái cho phép nó tiếp xúc trực tiếp và mạnh mẽ với dương vật. Một sự kích thích tối thiểu phía con đực gần như bảo đảm cực khoái cho bạn nó.

Có một nhóm phụ nữ yêu quý những đàn ông tảo tinh đó: gái mãi dâm. Buổi tối, một cô gái may mắn tìm được một tá đàn ông nhanh nhẩu trên "cờ súng", cô có thể về nhà riêng ngủ khoảng chín giờ rưỡi.

Tình Trạng Này Tác Hại Thế Nào Đối Với Đàn Ông Bị Bệnh Ấy?

Những người đàn ông đủ sự thành thật để nhìn lại phía sau tấm rèm khói che lấp đều không sung sướng bao nhiêu với tốc độ nhanh của họ. Rick hăm bảy tuổi và là một diễn viên phụ điện ảnh. Anh cũng đóng vai diễn viên phụ trong phòng ngủ.

"Tôi vẫn nghĩ tôi là con ngựa nòi hay nhất ở Hollywood. Tôi sẵn sàng nhảy với các cô và bất cứ lúc nào. Tôi thực sự vĩ đại chừng nào tôi còn tồn tại. Chỉ có điều là tôi không tồn tại lâu. Tôi lao vào giường với một bà, tôi bắt đầu ra vẻ lăm và tôi bị loại khỏi cuộc chiến trong vòng nửa phút". Rick lắc đầu, cái đầu quăn của anh. "Tôi cũng nghĩ là lỗi tại họ. Nhiều lúc tôi muốn kiếm chuyện đánh nhau và tự bảo tôi không bao giờ thêm gặp những cô ấy nữa. Sự thật là tôi không muốn gánh lấy cái rủi ro để họ biết tôi thất bại đến đâu. Trong thời gian gần sáu

tháng, mỗi tuần tôi đi chơi với một cô gái, nhưng việc đó kéo không lâu dài, có tiếng đồn là thằng Rick không được tích sự gì.

"Sự việc làm cho tôi nhìn thẳng vào hậu quả xảy ra cách đây một tháng. Tôi gặp cô gái xinh xắn ở trường quay cuốn phim tôi đang làm việc. Đây là cô gái đầu tiên tôi ưa thích. Và nàng đúng là người cừ khôi. Sau khoảng một tuần, tôi đưa nàng về khách sạn. Chúng tôi đang quay phim ở Utah. Chúng tôi uống vài ly, tôi cởi quần áo nàng, tuột áo quần của tôi ra và chúng tôi lên giường. Cô ta sẵn sàng. Tôi chưa thấy cô nào hăng đến thế. Cô cần tôi càng hơn tôi cần cô ấy. Ngay khi cô đụng đến nó, tôi xi xẹp lép. Trời! Cái cảm giác ghê tởm làm sao! Cô không nói một lời, chỉ đứng lên, mặc áo quần vào rất nhanh, và bước ra. Từ đó tôi không bao giờ gặp cô nữa. Ngày hôm sau tôi nhận séc và trở về nhà. Chiều hôm ấy tôi đến tiệm uốn tóc và bắt đầu ủi thẳng tóc tôi ra".

Có Hình Thức Nào Khác Ngoài Tảo Tinh Không?

Có. Có một loại khác giữa liệt dương tuyệt đối và tảo tinh. Nó có tên là "liệt dương giao hợp". Đây là một trạng thái khó chịu đặc biệt vì mọi việc có vẻ tốt đẹp cho đến khi bỗng nhiên nó không phải thế. Cương lên tự nhiên, đẩy vào không vướng mắc. Cả động tác "đẩy" cũng tiến hành tốt đẹp. Bỗng nhiên, dương vật xiêu xuống. Nạn nhân đáng thương có hai chọn lựa: anh ta có thể nhục nhã rút lui bằng cách lấy ra hoặc chờ ít giây và để tự nó tuột phịch ra ngoài. Cả hai chọn lựa đều không có vẻ hấp dẫn. Tiếp tục giao hợp với một sợi bún là vô phương. Như tất cả những hình thức liệt dương khác, bệnh này không lây lan. Người đàn bà vẫn còn hăng và kích thích trong lúc người đàn ông (và chính nàng) rất chán nản.

Một khi dương vật long ra như thế, nó gục xuống hoàn chiến. Nhờ may mắn, sự cương khác có thể được mong chờ khoảng một giờ.

May thay, liệt dương giao hợp là sự rối loạn tình dục hiếm có nhất, đứng hàng thứ hai. Khó mà đối phó vì ít người nhìn nhận, và coi nó đúng là cái gì. Họ đổ lỗi vì "mệt" hoặc "mất sức" và hy vọng lần sau may mắn hơn. Đôi khi có may mắn và đôi khi không.

Hình Thức Liệt Dương Hiếm Có Nhất Là Gì?

Đó là một trường hợp suy nhược khác mang nhãn hiệu siêu cường dương (super potency). Vợ của nạn nhân, và chính nàng cũng là nạn nhân, có thể mô tả rõ ràng nhất.

"Trong hai năm đầu mới lấy nhau, tôi nghĩ là có cái gì đấy không ổn với tôi. Tôi không thể nào thỏa mãn được Chuck. Anh luôn luôn thật cứng và van xin tôi để anh "giải quyết" liền tù tì đến nỗi tôi không làm sao hiểu được. Và anh có thể tiếp tục hàng giờ. Tôi đạt cao đỉnh và lần nữa và hai lần nữa nhưng anh vẫn còn hùng hục. Lúc ấy đã ba giờ sáng, tôi mệt đừ. Cuối cùng khi anh lấy ra, nó vẫn còn cứng như khi mới vào. Sáng sớm anh muốn thử lại và lại như thế nữa. Tôi sung sướng là anh ấy phải đi làm. Những ngày cuối tuần là địa ngục. Chỉ tình dục, tình dục, tình dục hàng giờ, hàng giờ. Cuối cùng tôi bảo anh đi tìm một bác sĩ tâm thần và trong vài tuần, mọi sự đều tốt đẹp. Nói thật với anh, tôi đã hết sức chịu đựng rồi. Anh ấy sắp làm tôi kiệt sức."

Tình trạng bi thảm này có một tên cũng bi thảm là "bệnh không tinh trùng" (psychogenic aspermia, P.A). Rất giống những gì người vợ hốc hác đã tả. Mọi việc về quan hệ sinh dục của người đàn ông đều không chê trách

vào đầu, chỉ trừ một điều là không bao giờ anh xuất tinh. Không những anh không xuất tinh được, anh không bao giờ đạt cực khoái. Ở người đàn ông, tương đương với sự lãnh cảm của đàn bà. Sự cương luôn luôn cứng đờ, cảm giác hoặc ít hoặc nhiều không suy chuyển (trừ sự đau đớn sau giờ đầu tiên), nhưng nó đến với người đàn ông không giới hạn. Mĩa mai thay, một người mắc bệnh P.A cùng đi con thuyền tình với người bị liệt dương tuyệt đối — cả hai người đều không làm trọn sinh lý.

Một lợi điểm của người mắc chứng bệnh P.A là với sự giúp đỡ của chuyên gia tâm thần, sự hoạt động tình dục bình thường có thể khôi phục nhanh chóng. Chữa các hình thức dương suy khác có thể lâu hơn.

Hoạt Động Tình Dục Bình Thường Đối Với Đàn Ông Là Gì?

Giống như mọi lĩnh vực thuộc tập tính con người, không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cả. Tuy nhiên có một phạm vi khả năng "bình thường" của tình dục đàn ông. Thứ nhất là khả năng đạt cực khoái trong những hoàn cảnh hợp lý. Ta hãy coi như đó là sự có mặt một người đàn bà dễ thương, khá hấp dẫn và một số kích thích tình dục phải chăng. Bước tiếp theo là khả năng đưa vào âm đạo mà không mất sự cương hoặc tinh dịch. Tiêu chuẩn thứ ba là khả năng kéo dài giao hợp đủ cho người đàn bà tương đối bình thường có thể đạt cực khoái.

Đây là một trong những khía cạnh khó đo lường và hay thay đổi nhất. Người đàn bà được kích thích rộng rãi trước khi "cho vào" có thể đạt cực khoái nhanh. Nếu giao hợp bắt đầu mà không có hoặc có ít môn trốn, cực khoái của người đàn bà phải rất lâu hơn mới đạt. Một thước đo hợp lý cho sự cường dương của đàn ông là khả năng tiếp